



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 8-9-2013

Chúa nhật 23 Thường niên

Năm C

Từ bỏ hết

LỜI CHÚA: Lc 14, 25-33

Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không gác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kèo lỗ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc’. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

SUY NIỆM

Sống là chấp nhận từ bỏ. Có những điều xấu phải từ bỏ như tật nghiện thuốc lá, ma tuý, rượu chè, trụy lạc... Cũng có điều tốt phải bỏ, để chọn một điều tốt hơn: chọn nghề, chọn

(xem tiếp trang 2)

**Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm
Tân Quốc vụ khanh Tòa Thánh, ngày 31-08-2013**



Đức Thánh Cha đã chấp thuận, theo điều 354 của Bộ Giáo Luật, đơn từ nhiệm của Đức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh; tuy nhiên, Đức Thánh Cha đề nghị Đức hồng y vẫn ở lại chức vụ này đến ngày 15 tháng Mười 2013, với mọi năng quyền dành cho chức vụ này.

Đồng thời, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela, làm Tân Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục Parolin sẽ nhận chức vụ này vào ngày 15 tháng Mười 2013.

Vào dịp đó, Đức Thánh Cha sẽ tiếp các lãnh đạo và nhân viên Phủ Quốc vụ khanh, để công khai cảm ơn Đức

(xem tiếp trang 2)

WHĐ (31.08.2013) – Hôm nay 31-08-2013, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Quốc vụ khanh Tòa Thánh như sau:

*

7 tháng Chín: ngày cầu nguyện cho hòa bình

WHĐ (02.09.2013) – Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 01-09, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi mọi người tham gia ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria và toàn vùng Trung Đông, cũng như trên khắp thế giới vào thứ Bảy, 07-09 sắp tới. Đức Thánh Cha nói: “Vào thứ Bảy 07 tháng Chín, tại Quảng trường Thánh Phêrô này, từ 7 giờ tối đến nửa đêm, chúng ta sẽ họp nhau để cầu nguyện, trong tinh thần sám hối, để xin Chúa thương ban món quà lớn lao là hòa bình cho quốc gia Syria thân yêu và cho mọi nơi trên thế giới đang có xung đột và bạo lực”. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các Kitô hữu không Công giáo và các tín hữu ngoài Kitô giáo tham gia theo cách thức phù hợp với họ. Ngài tha thiết mong muốn: “Đừng



bao giờ gây ra chiến tranh nữa! Chúng ta muốn có một thế giới hòa bình. Chúng ta muốn trở thành những con người của hòa bình”.

Đức Thánh Cha cũng mạnh mẽ lên án việc sử dụng vũ khí hóa học. “Thiên Chúa sẽ phán xét, và lịch sử cũng phán xét những hành động của chúng ta - chúng ta không thoát được những phán xét ấy”. Ngài kêu gọi tất cả các bên tranh chấp phải theo đuổi con đường đàm phán, và thúc giục cộng đồng quốc tế có những bước cụ thể nhằm chấm dứt xung đột, đặc biệt là chiến tranh ở Syria. “Nhân loại cần thấy được những cử chỉ hòa bình và nghe được những tiếng nói của hy vọng và hòa bình”.

(Vatican Radio)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

trường, chọn chỗ làm, chọn bậc sống... Từ bỏ thường làm ta sợ và tiếc. Bỏ chiếc giường êm để thức dậy đi lễ sáng. Tắt tivi vì đến giờ đọc kinh tối gia đình. Dành Chúa Nhật để học giáo lý và làm việc xã hội. Nếu từ bỏ vì yêu, ta sẽ thấy nhẹ hơn, dễ hơn. Người mẹ thức trắng đêm để đan nốt chiếc áo cho con. Người mẹ là mẹ hơn qua những hy sinh vất vả. Từ bỏ vì yêu chẳng bao giờ thiệt thòi, mất mát. Cuộc sống văn minh cho ta nhiều chọn lựa. Con người dễ chọn cái tầm thường hơn cái cao cả, chọn khoái lạc phù du hơn hạnh phúc vững bền, chọn lợi ích cho cá nhân tôi hơn là cho tập thể. Xem ra con người thích cái dễ dãi hơn.

Kitô hữu là người đã chọn theo Đức Giêsu. Làm môn đệ Ngài là chọn đi vào đường hẹp, cửa hẹp. Ngài đòi ta đặt tất cả dưới Ngài, yêu Ngài trên mọi sự, trên những người thân yêu, trên của cải tinh thần, vật chất, trên mạng sống mình, trên cả hiện tại tương lai. Những thụ tạo trên thật đáng trân trọng, nhưng chúng chỉ có giá trị tương đối khi sánh với Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người. Kitô hữu là người sống từ bỏ như Đức Giêsu. Ngài đã bỏ vinh quang thần linh để làm người như ta, đã sống và đã hiến mạng sống vì yêu Cha và nhân loại. Từ bỏ là đi vào cửa hẹp cùng với Đức Giêsu.

Phép Rửa đã cho chúng ta trở thành môn đệ Đức Kitô. Nhưng để là môn đệ đích thực của Ngài, chúng ta cần từ bỏ mãi cho đến khi nhắm mắt. Từ bỏ phải là thái độ nội tâm cần gìn giữ luôn. Chúng ta dễ nghiêng như tháp Pisa. Điều hôm nay chưa dấn bén, mai đã thấy khó gỡ. Điều đã bỏ từ lâu, nay lại bất ngờ hấp dẫn. Từ bỏ điều tôi có, và cứ có thêm mỗi ngày thật là một cuộc chiến lâu dài và gian khổ. Chúng ta không được nửa vời, lừng khừng, thỏa hiệp. Tháp đã bắt đầu xây, cuộc chiến đã khai mào. Không còn là lúc ngồi xuống mà tính toán nữa. Cần đầu tư để xây tháp, cần dồn sức để tiến quân. Cầu từ bỏ mọi vướng víu để tiếp tục trung tín. Vẫn có những Kitô hữu chịu dở dang và bại trận, vì họ không dám sống đến cùng ơn gọi làm môn đệ.

Từ bỏ là cách diễn tả một tình yêu. Khi yêu người ta vui lòng từ bỏ tất

(xem tiếp trang 3)

Châu Thánh Thể liên tục hằng đêm cầu cho hòa bình



WHD (31.08.2013) – Trước mỗi nguy hiểm và tương lai bất định, vũ khí mạnh mẽ để chống lại sự dữ của chiến tranh và khủng bố là “cầu nguyện và Châu Thánh Thể”. Một cộng đoàn đại kết ở tu viện Thánh Giacôbê tại Qarah (thành phố nằm giữa Damascus và Homs) – gồm 20 tu sĩ nam nữ thuộc 8 quốc tịch: Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha, Hoa Kỳ, Syria, Liban, Chile, Venezuela, và thuộc nhiều hệ phái Kitô giáo khác nhau – đã quyết định cầu nguyện liên tục nhiều ngày.

Cha Daniel Maes, một linh mục Công giáo người Bỉ, người đứng đầu cộng đoàn, cho biết từ ngày thứ Năm 29-08 và trong những ngày kế tiếp, cộng đoàn sẽ liên tục cầu Thánh Thể hằng đêm, vì “ý thức sức mạnh của lời cầu nguyện và niềm tin vào Chúa Quan Phòng”. Hiện nay cộng đoàn đang cho một số gia đình Hồi giáo (khoảng 20 người) trú ngụ – họ đến tu viện tìm nơi trú ẩn để tránh cuộc xung đột dân sự đang diễn ra.

Nhưng hiện nay cả tu viện đang gặp nguy hiểm. Cha Daniel Maes nói: “Cho đến nay chúng tôi đã thoát khỏi cuộc chiến bởi vì cả chính phủ và các nhóm đối lập đã bảo vệ và giữ an toàn chúng tôi một cách nào đó, họ biết chúng tôi chuyên cầu nguyện và rất hiếu khách. Ngày càng có thêm các nhóm khủng bố và chiến binh jihad, họ đang trở nên mạnh hơn và cho chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể là mục

tiêu của một cuộc tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng chúng tôi có thể đi đâu được? Cả cộng đoàn đã quyết định ở lại và cầu nguyện. Tin tưởng và hy vọng”.

Vào thời điểm nhạy cảm này, khi một cuộc tấn công quân sự của các lực lượng phương Tây dường như sắp xảy ra, cộng đoàn đại kết Qarah đưa ra lời kêu gọi hòa bình, kêu gọi “phương Tây hãy hành động một cách khôn ngoan, có trách nhiệm và theo chân lý”.

Cha nhấn mạnh: “Tấn công quân sự không bao giờ là giải pháp cho hòa bình, nhưng chỉ gây ra thù hận. Syria cần phải trở lại với các giá trị đã luôn được sống từ bao thế kỷ nay của lịch sử: sự chung sống hòa hợp giữa các nhóm dân tộc và tôn giáo khác nhau, lòng tốt, lòng hiếu khách, và tình đoàn kết đã luôn là đặc trưng của xã hội Syria”. ■

(Theo Agenzia Fides)

ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Tân Quốc vụ khanh...

hồng y Bertone vì đã trung thành và quảng đại phục vụ Tòa Thánh, và giới thiệu họ với Tân Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Tiểu sử Đức Tổng giám mục Pietro Parolin:

- Sinh tại Schiavon (Vicenza) ngày 17 tháng Giêng 1955
- Thụ phong linh mục ngày 27 tháng Tư 1980 trong giáo phận Vicenza
- Tiến sĩ giáo luật
- Gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh ngày 1 tháng Bảy 1986, phục

vụ tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Nigeria và Mexico và ở Bộ Ngoại giao Tòa Thánh.

– Được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh ngày 30 tháng Mười Một 2002

– Ngày 17 tháng Tám 2009, được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela đồng thời được nâng lên hàng Tổng giám mục hiệu toà Aquipendium. Được Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI tấn phong giám mục ngày 12 tháng Chín cùng năm.

– Ngoài tiếng Ý, Đức Tổng giám mục Pietro Parolin còn biết tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. ■

(Nguồn: <http://press.catholica.va>)

Hội nghị quốc tế ở Jordan: “Những thách đố đối với Kitô hữu Ả Rập”

WHĐ (04.09.2013) – Theo mong muốn của Quốc vương Jordan Abdullah II, một Hội nghị thượng đỉnh quốc tế được tổ chức trong hai ngày 03 và 04 tháng Chín 2013 tại Amman, thủ đô của Jordan. Hội nghị đề cập đến nhiều vấn đề các Kitô hữu Ả Rập đang phải đối mặt: chiến tranh, đánh bom, nạn bắt cóc, xúc phạm tôn giáo, di cư... Đây là cơ hội để tiếng nói của các Giáo hội Đông phương được lắng nghe hơn trên trường quốc tế, vào lúc đang có mối lo ngại về một cuộc xung đột lớn trong khu vực với bối cảnh là Syria.

Hội nghị này đã được nêu ra trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Quốc vương Jordan Abdullah II tại Vatican ngày 29 tháng Tám vừa qua.



Trong tài liệu chính thức, Ban tổ chức giới thiệu “Trung Đông là cái nôi của Kitô giáo, nhưng những xáo trộn gần đây đã đẩy các cộng đồng Kitô hữu phải đối mặt với những thách đố nghiêm trọng trong khu vực”. Do đó, Hội nghị nhắm mục đích liên kết các nhà lãnh đạo của tất cả các Giáo hội Kitô giáo ở Trung Đông, để giúp cho “tiếng nói của họ được thế giới lắng nghe”. Hội nghị còn nêu rõ: “Chỉ bằng việc tìm hiểu rõ ràng, bằng thương thuyết và thu thập thông tin mới có thể tìm ra các giải pháp cho những thách đố này, để -nếu Chúa muốn- sẽ đảm bảo nền an ninh và thịnh vượng lâu dài cho các Kitô hữu ở Trung Đông, họ vốn được nhìn nhận là thành phần thiết yếu, không thể phủ nhận, góp phần dệt nên tấm thảm phong phú Trung Đông”.

Tham gia Hội nghị có hơn 70 Thượng phụ, các đại diện Thượng phụ, các Giám mục, linh mục và các nhà lãnh đạo của tất cả các cộng đồng Kitô hữu trong khu vực. Hội nghị sẽ xem xét nhiều vấn đề, đặc biệt là tình

hình biến chuyển gần đây ở Ai Cập, Syria, Iraq, Liban, Iraq, Jordan và Jerusalem.

Trong số các tham dự viên, đáng chú ý có Đức hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, đại diện Tòa Thánh; Đức thượng phụ Fouad Twal, Đức thượng phụ Chính thống Jerusalem Theophilos III, Đức thượng phụ Chính thống Armenia Nourhanne Maniugan.

Các nhà lãnh đạo các Giáo hội Kitô giáo đã liên kết với nhau, từ Iraq đến Liban, từ Syria đến Thánh Địa... để chống lại những rủi ro các tín hữu sẽ gặp phải nếu nước ngoài can thiệp quân sự vào Syria. Các vị tham dự Hội nghị đã nhanh chóng bày tỏ quan điểm. Đức thượng phụ Latinh Giêrusalem đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc tấn công nếu xảy ra. Giám mục Aleppo, Antoine Audo nêu ra nguy cơ của một cuộc “chiến tranh thế giới”. Đức Thượng Phụ Bechara Boutros Raï cáo buộc “các quốc gia, nhất là các quốc gia phương Tây, nhưng cả các quốc gia phương Đông nữa, đã xúi giục tất cả các cuộc xung đột này”. Ngài nhận định: “Chúng ta đang nhìn thấy toàn bộ những gì các Kitô hữu đã xây dựng trong suốt 1400 năm chung sống với người Hồi giáo đang bị tàn phá”. Và không kém phần mạnh mẽ, các Thượng phụ Iraq Raphael Louis Sako, Thượng phụ Can-đê cũng cáo buộc một hành động tương tự như “thảm họa núi lửa, sẽ huỷ diệt Iraq, Lebanon và Palestine. Và có lẽ có ai đó muốn điều đó xảy ra”. Nỗi lo ngại “lập lại kịch bản Iraq” luôn được nhắc đến, cũng như việc mất đi “tính phi tôn giáo” vốn giúp cho các dân tộc ở Trung Đông có thể sống chung được với nhau.

Ở khắp vùng Trung Đông, các Giáo hội liên kết với nhau cảm thấy mình được nâng đỡ qua lời của Đức giáo hoàng kêu gọi Giáo hội toàn cầu ăn chay và cầu nguyện vào ngày 07 tháng Chín. Lời kêu gọi này đã chạm đến con tim của mọi tầng lớp, từ các giám mục đến các tín hữu đơn sơ. Các cộng đồng Kitô hữu ở Syria, ở Trung Đông và ở khắp nơi đều vui mừng và sẵn sàng tham gia ngày ăn chay và cầu nguyện này. ■

(Theo LPJ)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

cả. Ước gì chúng ta vui khi gặp viên ngọc quý là Đức Giêsu, dám bán tất cả để thấy mình giàu có.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con.

Chúa đòi con cho Chúa tất cả để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa.

Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa. Chúa thích cắt tĩa con khỏi những cái rườm rà để cây đời con sinh thêm hoa trái. Chúa cương quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc trọn về Chúa.

Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt.

Ước gì con cảm nghiệm được rằng trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

ĐTC Phanxicô gặp các nhà lãnh đạo Do Thái

lãnh đạo thế giới phải làm mọi thứ để tránh chiến tranh”.

Sau cuộc gặp gỡ, ông Ronald S. Lauder đã ca ngợi Đức giáo hoàng về thái độ dân thân kiên quyết của ngài trong lĩnh vực đối thoại và nói rằng “sự lãnh đạo của Đức giáo hoàng Phanxicô không những giúp cho Giáo hội Công giáo được vững mạnh mà còn tiếp thêm động lực mới cho quan hệ với Do Thái giáo. Chưa bao giờ trong 2.000 năm qua mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và người Do Thái tốt đẹp như hiện nay. Sự lãnh đạo của các giáo hoàng kế tiếp nhau trong năm thập kỷ qua đã giúp vượt qua rất nhiều thành kiến. Điều này cho phép chúng ta cùng nhau làm việc để bảo vệ tự do tôn giáo ở bất cứ nơi nào tự do này bị đe dọa và bảo vệ bất cứ cộng đồng nào bị ảnh hưởng”. ■

(Vatican Radio)

Tình hình Syria: Đức Thượng phụ Giêrusalem kêu gọi phải thận trọng

WHĐ (31.08.2013) – Gần như khó tránh khỏi một cuộc tấn công chống lại chế độ Syria, đang bị cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến chống quân nổi dậy. Sự can thiệp này về mặt quân sự của phương Tây sẽ do Hoa Kỳ, Anh và Pháp cầm đầu. Damascus quyết tâm tự vệ. Các đồng minh Nga và Iran của chế độ Bashar al-Assad cũng cảnh báo nguy cơ mất ổn định của toàn khu vực trong trường hợp nước ngoài tấn công vào Syria.

Đức Thượng phụ Fouad Twal, Thượng phụ Giêrusalem, đã đưa ra lời kêu gọi phải thận trọng vì sự ổn định của toàn khu vực.



Đức Thượng phụ cho thấy rằng càng lúc càng có thêm tín hiệu về viễn cảnh phương Tây sẽ can thiệp vào Syria, và ngài dâng “lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, xin Chúa soi sáng con tim của những ai đang nắm trong tay vận mệnh của các dân tộc”. Ngỏ lời với những nhà lãnh đạo này, ngài nhắc nhở họ “trong các quyết định của mình, đừng quên đi yếu tố con người”. Đức Thượng phụ lưu ý rằng “người Israel đã đổ xô đến các trung tâm phân phối mặt nạ phòng chống hơi độc và các cư dân của khu vực Trung Đông bắt đầu dự trữ lương thực thực phẩm”, và nghiêm túc tự hỏi về những rủi ro nếu xảy ra một sự leo thang bạo lực trong khu vực:

“Sao lại có thể tuyên chiến trong khi các chuyên gia Liên hiệp quốc vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về cuộc tấn công vũ khí hoá học và ai là người chịu trách nhiệm về cuộc tấn công ấy? Ở đây chúng tôi thấy có một logic khiến chúng ta nhớ lại việc chuẩn bị cuộc chiến tranh Iraq năm 2003. Không được lặp lại “tấn hải kịch này về các vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq” trong khi không hề có.

Ngày nay đất nước này (Iraq) vẫn còn ở trong tình trạng khốn khổ”.

“Sao bạn lại quyết định tấn công một quốc gia, một dân tộc? Bạn có quyền gì? Nếu Tổng thống Mỹ có quyền đơn phương phát động các cuộc không kích chống Syria (nhưng vẫn phải thông báo cho Quốc hội), vậy còn Liên đoàn Ả Rập và Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thì sao? Các bạn của chúng tôi ở phương Tây và Hoa Kỳ đã không bị Syria tấn công. Căn cứ vào pháp luật nào mà họ dám tấn công một quốc gia? Ai đã đặt họ làm ‘cảnh sát dân chủ’ ở Trung Đông?”

“Có ai đã nghiêm túc nghĩ đến hậu quả của một cuộc chiến tranh như thế với Syria và các nước láng giềng? Liệu có cần nâng thêm tổng số người chết - đến nay đã là hơn 100.000 - nữa không? Cần phải lắng nghe tiếng khóc than khổ đau của những người đang sống ở Syria kéo dài đã hai năm rưỡi nay. Có ai nghĩ đến các bà mẹ, trẻ em, và những người vô tội? Và liệu những nước tấn công Syria có thấy rằng công dân của họ trên khắp thế giới, các đại sứ quán và lãnh sự quán của họ có thể sẽ là mục tiêu của các cuộc tấn công và đánh bom trả đũa?”

“Nói rộng hơn, chúng ta có lường được các hậu quả đối với khu vực Trung Đông? Theo các nhà quan sát, cuộc tấn công cần phải nhắm mục tiêu rõ ràng và tập trung vào một vài địa điểm chiến lược để ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học. Theo kinh nghiệm chúng tôi biết rằng một cuộc tấn công nhằm mục tiêu có thể có những hậu quả phụ - nhất là những phản ứng mạnh mẽ có thể châm ngòi khu vực”.

Về tất cả những vấn đề này, Đức Thượng phụ Fouad Twal kêu gọi phải thận trọng và mong muốn có “hòa bình và an ninh trong toàn khu vực này, vốn đã chịu quá nhiều đau khổ”. Ngài nói thêm: “Là những Kitô hữu ở Thánh Địa, chúng ta cầu nguyện cho người dân Syria, mà chúng ta đã thấy tất cả những đau khổ của họ khi họ đến tị nạn trong giáo phận của chúng ta tại Jordan”.

Cuộc xung đột đã thúc đẩy làn sóng hơn 500.000 người Syria đến Jordan tị nạn. ■

(Theo LPJ)

ĐTC Phanxicô gặp các nhà lãnh đạo Do Thái

WHĐ (04.09.2013) – Nhân dịp khởi đầu Năm mới 5774 của Do Thái giáo (*Rosh Hashanah*, nhằm ngày 04-09-2013), Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp các nhà lãnh đạo Do Thái tại Vatican hôm thứ Hai 02-09. Đức Thánh Cha đã chúc người Do Thái trên toàn thế giới một năm mới bình an và tốt đẹp, đồng thời ngài kêu gọi gia tăng đối thoại giữa các cộng đồng tôn giáo trên thế giới và chống lại náo trạo chính thống cực đoan trong bất kỳ niềm tin nào. Trong buổi tiếp kiến riêng đầu tiên với một nhà lãnh đạo Do Thái quốc tế kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng Công giáo hồi tháng Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhờ Chủ tịch Hội đồng Do thái giáo Thế giới (WJC) Ronald S. Lauder chuyển sứ điệp mừng Năm Mới của ngài đến các cộng đồng Do Thái trên toàn thế giới và nói rằng ngài cũng cần một năm tốt đẹp vì sắp tới sẽ có những quyết định quan trọng. Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Do Thái “*Shana Tova*” đến mọi người Do Thái trên toàn thế giới. Ông Lauder đã mời Đức Thánh Cha một tách *Kiddush* và một chiếc bánh mật ong.

Trong bầu khí thân mật của buổi gặp gỡ, ông Lauder và Đức giáo hoàng đã nói chuyện về tình hình ở Syria và cùng lên tiếng phản đối những cuộc tấn công vào các nhóm tôn giáo thiểu số, chẳng hạn các Kitô hữu Copt ở Ai Cập và phản đối các xu hướng muốn hạn chế những thực hành tôn giáo lâu đời như cắt bì. Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ quan ngại về lệnh cấm làm thịt gia súc gia cầm theo luật *kosher* tại Ba Lan và chỉ thị cho Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Liên lạc với người Do Thái, điều tra và sau đó tổ chức một cuộc họp vào đầu tuần tới.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại một tuyên bố đã đưa ra hồi cuối tháng Sáu rằng “một Kitô hữu không thể là một người bài Do Thái” và nói rằng “để trở thành một Kitô hữu tốt cần phải hiểu lịch sử và truyền thống Do Thái”. Ngài nói thêm rằng người Do Thái và Kitô hữu chia sẻ cùng một gốc rễ và đối thoại là chìa khóa để xây dựng một tương lai chung. Đề cập đến cuộc xung đột ở Syria, Đức Thánh Cha nói rằng việc giết người là không thể chấp nhận và “các nhà

(xem tiếp trang 3)